

ที่ JKNGB-002-05/2564

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง การยกเลิกการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟวิง เน็ทเวิร์ค จำกัด การเปลี่ยนชื่อและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังต่อไปนี้

- มีมติรับทราบการเปลี่ยนชื่อของบริษัทย่อยของบริษัท จากเดิมชื่อ “บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด” เปลี่ยนเป็นชื่อ “บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ไลฟ์ จำกัด” (“JKN Best Life”) โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 และการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจของ JKN Best Life จากเดิมประกอบธุรกิจให้บริการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลเพียงประเภทเดียว โดยปัจจุบันได้ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจหลัก เป็นการให้บริการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล และการผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ความงาม และสินค้าอุปโภคบริโภค
- มีมติอนุมัติการยกเลิกการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟวิง เน็ทเวิร์ค จำกัด (“JKN Global Living”) จากผู้ถือหุ้นของ JKN Global Living คือ (1) นายจักรพงษ์ จักรจุฑาทิพย์ (2) นางสาวพิมพ์อุมา จักรวจุฑาทิพย์ และ (3) นางพิสมัย ลิขิตอำนวย ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วก่อนหน้านี้ โดยเห็นควรให้ JKN Best Life ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และปัจจุบันได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจในส่วนของการจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม และสินค้าอุปโภคและบริโภคแล้ว เข้าทำรายการซื้อเฉพาะสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ระหว่างผลิต รวมถึงเครื่องหมายการค้าในสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ตลอดจนสินค้าอุปโภคและบริโภค ทั้งหมดจาก บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด และบริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิลี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JKN Global Living แทนการเข้าซื้อหุ้น JKN Global Living โดยมีรายละเอียดดังนี้

เครื่องหมายการค้า	ประเภทสินค้า	เจ้าของเครื่องหมายการค้า
C-Tria	เพื่อสุขภาพและความงาม	บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด
V-Allin	เพื่อสุขภาพและความงาม	บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด
Olig Fiber	เพื่อสุขภาพและความงาม	บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด
Hair Now	เพื่อสุขภาพและความงาม	บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด
Instinct	เพื่อสุขภาพและความงาม	บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด
Fish Cap	อุปโภคและบริโภค	บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิลี่ จำกัด

ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า วัตถุประสงค์หลักในการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ JKN Global Living คือ การขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม และสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งสินค้านี้ดังกล่าวทั้งหมดอยู่ภายใต้บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด และบริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิลี จำกัด โดยหาก JKN Best Life เข้าทำรายการซื้อสินค้าคงเหลือและสินค้าระหว่างผลิตรวมถึงเครื่องหมายการค้า จากบริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด และบริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิลี จำกัด แล้ว JKN Best Life จะเป็นเจ้าของสินค้าและเครื่องหมายการค้า โดยจะเป็นผู้สั่งผลิต จัดจำหน่าย ตลอดจนพัฒนาต่อยอดในสินค้าและเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตต่อไป โดยไม่ต้องพึ่งพากลุ่ม JKN Global Living ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นในการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ JKN Global Living อีก ทั้งนี้การยกเลิกมติและจัดโครงสร้างใหม่ดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการดำเนินงานในลักษณะของรายการเกี่ยวโยงกัน ก่อให้เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินธุรกิจ สามารถต่อยอดธุรกิจของ JKN Best Life ได้เป็นอย่างดี และสร้างผลประโยชน์ในภาพรวมให้แก่บริษัทได้ดีกว่า

3. มีมติอนุมัติให้ JKN Best Life ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซื้อสินค้าคงเหลือและสินค้าระหว่างผลิต รวมถึงเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง จาก

(ก) บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมโดย

- 1) นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี ผู้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จำนวนประมาณ ร้อยละ 83.33 ของหุ้นทั้งหมด
- 2) นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดี ผู้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนประมาณ ร้อยละ 11.11 ของหุ้นทั้งหมด
- 3) นางพิศมัย ลิขิตอำนวย ผู้เป็นกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท จำนวนประมาณร้อยละ 5.56 ของหุ้นทั้งหมด

(ข) บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิลี จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย

- 1) นายนายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี ผู้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จำนวน ประมาณร้อยละ 83.33 ของหุ้นทั้งหมด
- 2) นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดี ผู้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนประมาณ ร้อยละ 11.11 ของหุ้นทั้งหมด
- 3) นางพิศมัย ลิขิตอำนวย ผู้เป็นกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท จำนวนประมาณร้อยละ 5.56 ของหุ้นทั้งหมด

ทั้งนี้ สินค้าคงเหลือและสินค้าระหว่างผลิตที่บริษัทเข้าซื้อนั้น เป็นประเภทสินค้าเพื่อสุขภาพ ความงาม และ สินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งผลิตในช่วงเดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา และโดยส่วนใหญ่มีอายุสินค้า คงเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยซื้อที่ราคาต้นทุนของสินค้านี้ดังกล่าว บวกร้อยละ 5 ของราคาต้นทุน เป็นจำนวนเงิน 16,800,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายชำระครั้งเดียว และเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับ ต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นราคาตลาด โดยส่วนเพิ่มดังกล่าว เป็นการจ่ายชำระในลักษณะของค่าดำเนินการ

นอกจากนี้ ราคาการซื้อเครื่องหมายความการค้าที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ เป็นจำนวนเงิน 11,210,000 บาท รวมเป็นราคาในการซื้อสินค้าคงเหลือ และสินค้าระหว่างผลิต รวมถึงเครื่องหมายความการค้า ทั้งสิ้น 28,010,000 บาท โดยคาดว่าจะการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2564 และภายหลังจากการเข้าทำรายการแล้ว JKN Global Living จะยุติการประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับ JKN Best Life และกลุ่มผู้ถือหุ้นของ JKN Global Living จะไม่ประกอบธุรกิจในลักษณะที่เป็นการแข่งขันกับ JKN Best Life

การเข้าทำธุรกรรมข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อธิบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.46 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวม (“เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน”) ของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อนำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาคำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 40.65 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสาระสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก

- (ก) ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ได้แก่ นายจักรพงษ์ จักรจตุธาธิบดี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุมใน บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด และ
- (ข) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ได้แก่ นางสาวพิมพ์อุมา จักรจตุธาธิบดี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด
- (ค) ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ได้แก่ นายจักรพงษ์ จักรจตุธาธิบดี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมใน บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิลี่ จำกัด

- (ง) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ได้แก่ นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุกาธิบดิ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ กรรมการ ใน บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แพลมส์ จำกัด

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้นนี้ เป็นรายการประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่าสูงสุดเมื่อนับรวมกับมูลค่ารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบุคคลเกี่ยวข้องคนเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ที่ได้รับการอนุมัติในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 1.49 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทคำนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งมีขนาดรวมทั้งหมดของรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท โดยดำเนินการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ ได้แก่ นายจักรพงษ์ จักรจุกาธิบดิ์ และนางสาวพิมพ์อุมา จักรจุกาธิบดิ์ ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายซื้อสินค้าคงเหลือและสินค้าระหว่างผลิตรวมถึงเครื่องหมายการค้าจากบริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด และ บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แพลมส์ จำกัด ของบริษัท สำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (สิ่งที่แนบมาด้วย)

4. มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด (“MNB”) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบบรรจุขวด และให้บริการในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MNB จำนวน 557,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละประมาณ 137.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 76,500,000 บาท โดยภายหลังการเข้าลงทุนดังกล่าว บริษัทจะถือหุ้นจำนวนร้อยละ 60 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MNB

อนึ่ง การเข้าลงทุนใน MNB เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.26 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ เมื่อนำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาคำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 41.91 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่สูงกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาด

หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำயประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง  
สินทรัพย์และจัดส่งหนังสือ แจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การเข้า  
ลงทุนของบริษัทดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่  
เกี่ยวข้องกัน

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  
กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจ  
ในการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาจองซื้อหุ้น  
ของ MNB ระหว่างบริษัท กับ MNB และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นใน MNB ระหว่างบริษัท และผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ  
MNB รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน  
MNB ของบริษัท สำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำ  
รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (สิ่งที่แนบมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดิ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

**สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. การซื้อสินค้าคงเหลือและสินค้าระหว่างผลิต รวมถึงเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสินค้าประเภทสินค้าเพื่อสุขภาพ ความงาม และสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค จาก (ก) บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวนประมาณร้อยละ 83.33 ของหุ้นทั้งหมด โดยนายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบัติ ผู้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และ (ข) บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิลี่ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวนประมาณร้อยละ 83.33 ของหุ้นทั้งหมด โดยนายนายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบัติ ผู้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยบริษัท เจเคเอ็น เบสท์ โลฟท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในราคารวมไม่เกิน 28,010,000 บาท (ต่อไปจะเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อสินค้า Health and Beauty”) โดยบริษัทคาดว่า การเข้าทำธุรกรรมการซื้อสินค้า Health and Beauty จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อสินค้า Health and Beauty เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินรายได้ไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.46 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวม (“**เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน**”) ของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อนำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาคำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 40.65 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำายประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และจัดส่งหนังสือ แจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก

- (ก) ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ได้แก่ นายจักรพงษ์ จักรากุฑาธิบดิ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุมใน บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด และ
- (ข) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ได้แก่ นางสาวพิมพ์อุมา จักรากุฑาธิบดิ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในบริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด
- (ค) ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ได้แก่ นายจักรพงษ์ จักรากุฑาธิบดิ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมใน บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิลี่ จำกัด
- (ง) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ได้แก่ นางสาวพิมพ์อุมา จักรากุฑาธิบดิ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ กรรมการ ใน บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิลี่ จำกัด

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้นนี้ เป็นรายการประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีมูลค่าสูงสุดเมื่อนับรวมกับมูลค่ารายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเดียวกัน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ที่ได้รับการอนุมัติในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 1.49 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทคำนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการ ขนาดกลาง ซึ่งมีขนาดรวมทั้งหมดของรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท โดย ดำเนินการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ ได้แก่ นายจักรพงษ์ จักรากุฑาธิบดิ์ และ นางสาวพิมพ์อุมา จักรากุฑาธิบดิ์ ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้อง

2. การเข้าลงทุนในบริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด (“MNB”) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นโรงงานผลิตและจำหน่าย เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ แบบบรรจุขวด และให้บริการในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า โดยการเข้าซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MNB จำนวน 557,600 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ ประมาณ 137.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 76,500,000 บาท โดยภายหลังการเข้าลงทุน ดังกล่าว บริษัท จะถือหุ้นจำนวนร้อยละ 60 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MNB (ต่อไปจะ เรียกว่า “ธุรกรรมการลงทุนใน MNB”)

อนึ่ง การเข้าลงทุนใน MNB เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศเรื่องการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์

ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.26 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของบริษัท ทั้งนี้เมื่อนำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาคำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 41.91 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และจัดส่งหนังสือ แจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การเข้าลงทุนของบริษัทดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ดังนั้น บริษัทจึงขอเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามนัยของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## 1. วัน เดือน ปี ที่มีเกิดรายการ

- 1.1. สำหรับธุรกรรมการซื้อสินค้า Health and Beauty บริษัทจะดำเนินการเจรจาและเข้าซื้อสินค้าคงเหลือและสินค้าระหว่างผลิต รวมถึงเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องจากบริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด และ บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิลี่ จำกัด โดยคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2564
- 1.2. สำหรับธุรกรรมการเข้าลงทุนใน MNB บริษัทจะดำเนินการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นของ MNB กับ MNB และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นใน MNB กับ ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ MNB ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน MNB จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน 2564

## 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท

- 2.1. สำหรับธุรกรรมการซื้อสินค้า Health and Beauty

ผู้ซื้อ : บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ไลฟ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด

ผู้ขาย : 1) บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลดังต่อไปนี้

1. บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟวิง เน็ทเวิร์ค จำกัด ถือหุ้นจำนวน 1,199,998 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9998 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมีนายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี เป็น กรรมการ



และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุกุฑาธิบดิ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนางพิศมัย ลิขิตอำนาจ เป็นผู้ถือหุ้น

2. นายจักรพงษ์ จักรจุกุฑาธิบดิ์ ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0001 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และเป็นกรรมการ
  3. นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุกุฑาธิบดิ์ ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0001 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
- 2) บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิลี จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลดังต่อไปนี้
1. บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟวิง เนทเวิร์ค จำกัด ถือหุ้นจำนวน 99,998 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.998 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมีนายจักรพงษ์ จักรจุกุฑาธิบดิ์ เป็นกรรมการ และ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุกุฑาธิบดิ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ นางพิศมัย ลิขิตอำนาจ เป็นผู้ถือหุ้น
  2. นายจักรพงษ์ จักรจุกุฑาธิบดิ์ ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.001 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
  3. นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุกุฑาธิบดิ์ ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.001 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และเป็นกรรมการ

- ความสัมพันธ์ : 1) นายจักรพงษ์ จักรจุกุฑาธิบดิ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ถือหุ้นจำนวน 342,923,173 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.45 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมการถือหุ้นผ่าน BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH ซึ่งเป็นคัสโตเดียน โดยมีนายจักรพงษ์ จักรจุกุฑาธิบดิ์ เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
- 2) นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุกุฑาธิบดิ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนเทนต์ และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ถือหุ้นจำนวน 23,358,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.84 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- 3) นางพิศมัย ลิขิตอำนาจ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสของบริษัท

2.2. ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน MNB

ผู้ซื้อ : บริษัท

ผู้ขาย : บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด

ความสัมพันธ์ : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท  
กับบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1. สำหรับธุรกรรมการซื้อสินค้า Health and Beauty

บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ไลฟ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจะซื้อสินค้าคงเหลือและสินค้าระหว่างผลิต รวมถึงเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง จาก (ก) บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวนประมาณร้อยละ 83.33 ของหุ้นทั้งหมด โดยนายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี ผู้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และ (ข) บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แพมิลี่ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวนประมาณร้อยละ 83.33 ของหุ้นทั้งหมด โดยนายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี ผู้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ สินค้าคงเหลือและสินค้าระหว่างผลิตที่บริษัทเข้าซื้อนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเพื่อสุขภาพ ความงาม และสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยซื้อที่ราคาต้นทุนของสินค้าดังกล่าว บวกร้อยละ 5 ของราคาต้นทุนเป็นจำนวนเงิน 16,800,000 นอกจากนี้ ราคาการซื้อเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ เป็นจำนวนเงิน 11,210,000 บาท รวมเป็นราคาในการซื้อสินค้าคงเหลือ และสินค้าระหว่างผลิต รวมถึงเครื่องหมายการค้าทั้งสิ้น 28,010,000 บาท

3.2. ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน MNB

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MNB จำนวน 557,600 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ ประมาณ 137.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 76,500,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นปัจจุบันรายใดรายหนึ่งของ MNB จะดำเนินการโอนหุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้นให้แก่บริษัท เพื่อให้บริษัทมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนโดย MNB จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 55,760,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 37,240,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 93,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 557,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ MNB จะสละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด และบริษัทจะเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 557,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขาย ประมาณ 137.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 76,500,000 บาท โดยภายหลังการเข้าลงทุนดังกล่าว บริษัท จะถือหุ้นจำนวนร้อยละ 60 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MNB

4. การคำนวณขนาดรายการ

4.1. สำหรับธุรกรรมการซื้อขายสินค้า Health and Beauty

ธุรกรรมการซื้อขายสินค้า JKN Health and Beauty เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ โดยบริษัทใช้ข้อมูลตามงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในการคำนวณขนาดรายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	ขนาดของรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ไม่สามารถนำเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้ได้ เนื่องจากเป็นการซื้อสินค้าและเครื่องหมายการค้า
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่สามารถนำเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้ได้ เนื่องจากเป็นการซื้อสินค้าและเครื่องหมายการค้า
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$28,010,000 \div 6,046,531,685.40 = 0.46$
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาคำนวณเนื่องจาก บริษัทไม่มีกรออกหลักทรัพย์

เมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.46 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ เมื่อนำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่

- 1) การซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีขนาดรายการ ร้อยละ 2.15
- 2) งบประมาณการจัดซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ประจำปี 2564 โดยจะเป็นการซื้อจากบุคคลซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 19.85 (ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ภายใต้วงเงินดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SET Link ต่อไปตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์)
- 3) การเข้าลงทุนในบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด (จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ โลฟ จำกัด” ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564) ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 18.19

(หมายเหตุ : รายการที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนข้างต้นไม่รวมถึงรายการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งรายการดังกล่าวได้มีการอนุมัติยกเลิกการลงทุนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)

มาคำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 40.65 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น รายการดังกล่าว จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่สูงกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงาน และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และจัดส่งหนังสือ แจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก

- (ก) ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ได้แก่ นายจักรพงษ์ จักรจตุธาธิบดี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุมใน บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด และ
- (ข) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ได้แก่ นางสาวพิมพ์อุมา จักรจตุธาธิบดี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในบริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด
- (ค) ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ได้แก่ นายจักรพงษ์ จักรจตุธาธิบดี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมใน บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิลี่ จำกัด
- (ง) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ได้แก่ นางสาวพิมพ์อุมา จักรจตุธาธิบดี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ ใน บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิลี่ จำกัด

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้นนี้ เป็นรายการประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่าสูงสุดเมื่อนับรวมกับมูลค่ารายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลกลุ่มเดียวกัน ที่ได้รับการอนุมัติในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 1.49 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทคำนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งมีขนาดรวมทั้งหมดของรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท โดยดำเนินการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ ได้แก่ นายจักรพงษ์ จักรจตุธาธิบดี และนางสาวพิมพ์อุมา จักรจตุธาธิบดี ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท

หน่วย: พันบาท

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท	งบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
สินทรัพย์	6,046,532
หัก : สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ไม่รวมสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก	80,833
หัก : หนี้สินรวม	3,305,200
หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	16,891
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	2,643,608

#### 4.2. อุดหนุนการเข้าลงทุนใน MNB

อุดหนุนการเข้าลงทุนใน MNB เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ โดยบริษัทให้ข้อมูลตามงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในการคำนวณขนาดรายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	ขนาดของรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ*	(ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ MNB มีมูลค่าติดลบ)
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน*	(ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก MNB มีผลการดำเนินงานขาดทุน)
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน*	$76,500,000 \div 6,046,531,685.40 = 1.26$
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาคำนวณเนื่องจากบริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์

หมายเหตุ

\*ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด ที่นำมาใช้ในการคำนวณขนาดรายการ เป็นข้อมูลตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.26 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อนำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาคำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 41.91 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่สูงกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำ

รายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์และจัดส่งหนังสือ แจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้การเข้าลงทุนของบริษัทดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

## 5. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ได้มา

### 5.1. โครงการซื้อสินค้า Health and Beauty

สินค้าคงเหลือ และสินค้าระหว่างผลิต รวมถึงเครื่องหมายการค้า จากบริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด และ บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิลี่ จำกัด ซึ่งเป็นสินค้าประเภท สินค้าเพื่อสุขภาพ ความงาม และสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

### 5.2. โครงการการลงทุนใน MNB

#### 1) สินทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MNB จำนวน 557,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยภายหลังการลงทุนดังกล่าว บริษัท จะถือหุ้นใน MNB จำนวนร้อยละ 60 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MNB

#### 2) ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำระแล้ว คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น

##### ก) ทุนจดทะเบียน

5,000,000 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (ทุนชำระแล้ว 5,000,000 บาท)

##### ข) คณะกรรมการ

##### ก่อนเข้าทำธุรกรรม

1. นายณัฐพงษ์ วิทย์วรพงศ์
2. นางสาวชนิทรนุช หิรัญประสาทกุล

##### หลังเข้าทำธุรกรรม

1. นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุฑ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
2. นางพิศมัย ลิขิตอำนาจ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
3. นายณัฐพงษ์ วิทย์วรพงศ์
4. นางสาวชนิทรนุช หิรัญประสาทกุล

ค) โครงสร้างก่อน และหลังทำธุรกรรมดังนี้

ผู้ถือหุ้น MNB	ก่อนเข้าทำธุรกรรม		หลังเข้าทำธุรกรรม	
	ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท		ทุนจดทะเบียน 93,000,000 บาท	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายณัฐพงษ์ วิทย์วรพงศ์	25,000	50	186,200	20
2. นางสาวชนินทรนุช หิรัญประสาทกุล	15,000	30	111,720	12
3. นายสุทธิกร หิรัญประสาทกุล	10,000	20	74,480	8
4. บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	-	-	557,600	60
<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>100</b>	<b>930,000</b>	<b>100</b>

ง) ลักษณะการประกอบกิจการ

MNB ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ แบบบรรจุขวด และมีการให้บริการในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า โดยปัจจุบัน MNB ได้มีการร่วมทุนกับบริษัท และจัดตั้งเป็นบริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จำกัด โดยมีการทำการตลาดในส่วนของ แบรินด์ Cupid Tiger X Cupid Dragon X และ Cupid Herb Max รวมถึงเป็นผู้ผลิต OEM ให้กับลูกค้าที่มีชื่อเสียงรายใหญ่หลายราย ทั้งนี้ ในปี 2563 MNB ได้มีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ และมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน ทำให้ในปัจจุบันได้รับการติดต่อจากลูกค้า ให้ผลิตสินค้าให้ในรูปแบบ OEM เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องดื่มในกลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มผสมวิตามิน รวมถึงเครื่องดื่มที่ผสม Cannabidiol (CBD) ด้วย และขณะเดียวกัน ทาง MNB ได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเพิ่มเติมเพื่อการผลิตอาหารเสริม ซึ่งจะช่วยให้สามารถผลิตสินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงามให้กับทางบริษัทได้ในอนาคต

จ) ข้อมูลทางการเงินของ MNB

หน่วย: พันบาท

ข้อมูลทางการเงิน	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์รวม	58,171.74	47,638.38	45,408.09
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ไม่รวมสินทรัพย์ ที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก	39.47	56.60	73.69
หนี้สินรวม	130,964.15	106,154.49	94,428.66
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(72,792.40)	(58,516.10)	(49,020.56)
รายได้จากการขาย	30,434.12	33,346.86	16,617.88
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(14,276.30)	(9,495.54)	(15,108.69)

6. **มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชำระมูลค่า**

6.1. สำหรับธุรกรรมการซื้อสินค้า Health and Beauty

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ มีมูลค่ารวมเท่ากับ 28,010,000 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาดังกล่าวให้กับบริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด และบริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แพมิลี่ จำกัด เป็นเงินสดทั้งจำนวน

6.2. ธุรกรรมการลงทุนใน MNB

ราคาซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนของ MNB ประมาณ 137.20 บาทต่อหุ้น จำนวนรวมทั้งสิ้น 76,500,000 บาท ชำระให้แก่ MNB ตามสัญญาของซื้อหุ้น โดยจะชำระเป็นเงินสด และ/หรือเช็คเชิยร์เช็ค ในวันที่เข้าทำสัญญาของซื้อหุ้น

7. **มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป**

7.1. สำหรับธุรกรรมการซื้อสินค้า Health and Beauty

สินค้าคงเหลือ สินค้าระหว่างผลิต ซึ่งผลิตในช่วงเดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา และโดยส่วนใหญ่มีอายุสินค้าคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี รวมถึงเครื่องหมายการค้า ของ บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด และ บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แพมิลี่ จำกัด ซึ่งเป็นสินค้าประเภทสินค้าเพื่อสุขภาพ ความงาม และสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

7.2. ธุรกรรมการลงทุนใน MNB

หุ้นสามัญของ MNB จำนวน 557,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MNB

8. **เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

8.1. สำหรับธุรกรรมการซื้อสินค้า JKN Health and Beauty

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน สำหรับสินค้าคงเหลือ และสินค้าระหว่างผลิต พิจารณาจากราคาต้นทุน บวกร้อยละ 5 ของราคาต้นทุน ซึ่งเป็นการจ่ายชำระครั้งเดียว และเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นราคาตลาด โดยส่วนเพิ่มดังกล่าวเป็นการจ่ายชำระในลักษณะของค่าดำเนินการ และสำหรับเครื่องหมายการค้า เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ทั้งนี้ ราคาในการซื้อสินค้าคงเหลือ และสินค้าระหว่างผลิต รวมถึงเครื่องหมายการค้า ทั้งสิ้น ไม่เกิน 28,010,000 บาท

8.2. ธุรกรรมการลงทุนใน MNB

การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นไปการประเมินด้วยวิธีการหามูลค่ายุติธรรมตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการประมาณการทางการเงินโดยใช้วิธี Free Cash Flow to Firm



ซึ่งประเมินโดยบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีมูลค่าจากการประเมินของ MNB อยู่ระหว่าง 201.82 ล้านบาท ถึง 322.51 ล้านบาท

## 9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

### 9.1. สำหรับธุรกรรมการซื้อขายสินค้า Health and Beauty

บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจของบริษัทย่อย ในการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ความงาม และสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งในปัจจุบัน บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด และ บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิลี่ จำกัด มีผลิตภัณฑ์ ดังนี้

เครื่องหมายการค้า	ประเภทสินค้า	เจ้าของเครื่องหมายการค้า
C-Tria	เพื่อสุขภาพและความงาม	บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด
V-Allin	เพื่อสุขภาพและความงาม	บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด
Olig Fiber	เพื่อสุขภาพและความงาม	บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด
Hair Now	เพื่อสุขภาพและความงาม	บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด
Instinct	เพื่อสุขภาพและความงาม	บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด
Fish Cap	อุปโภคและบริโภค	บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิลี่ จำกัด

ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงสามารถช่วยเสริมการดำเนินงานของบริษัทย่อยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทย่อยประกอบธุรกิจทางด้านสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ซึ่งสามารถเป็นช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การซื้อสินค้าคงเหลือ และสินค้าระหว่างผลิตรวมถึงเครื่องหมายการค้า จะทำให้สามารถทำการตลาดและบริหารเวลาโฆษณาให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น และเป็นการขยายขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจไปยังธุรกิจประเภทใหม่ อันได้แก่ การจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ความงาม และสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะสร้างผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้กับบริษัท

### 9.2. ธุรกรรมการลงทุนใน MNB

เนื่องจาก MNB เป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดที่ได้มาตรฐาน และปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานสำหรับการผลิตเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ Cannabidiol (CBD) ซึ่งได้จากกัญชง โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาสูตรการผลิต ซึ่งคาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 หรือภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน MNB ในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจ และมีศักยภาพ โดยบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนใน MNB ในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยให้อาจผลิตสินค้าในกลุ่มสินค้าด้านความงามและสุขภาพให้กับบริษัทได้ในอนาคต

10. แหล่งเงินทุนที่ใช้

สำหรับธุรกรรมการซื้อสินค้า Health and Beauty และ ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน MNB บริษัทจะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน

11. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

11.1. ธุรกรรมการซื้อสินค้า JKN Health and Beauty

- 1) ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ได้แก่ นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดิ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุมใน บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ได้แก่ นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดิ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในบริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด
- 3) ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ได้แก่ นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดิ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมใน บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิลี่ จำกัด และ
- 4) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ได้แก่ นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดิ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ กรรมการ ใน บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิลี่ จำกัด

ทั้งนี้ ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อสินค้า Health and Beauty ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในครั้งนี้ กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียข้างต้นไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

11.2. ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน MNB

-ไม่มี-

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ได้พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมการซื้อสินค้า Health and Beauty และ ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน MNB แล้วเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- 1) แม้ว่าธุรกรรมการซื้อสินค้า Health and Beauty จะเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท แต่เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อสินค้า Health and Beauty จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจประเภท การจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ความงาม และสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับบริษัท ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายลูกค้าเดิมของบริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้

จำกัด และช่วยลดความเสี่ยงและระยะเวลาที่บริษัทจะต้องใช้ในกรณีที่บริษัทต้องเริ่มลงทุนในธุรกิจดังกล่าวใหม่ด้วยตัวเองทั้งหมด

- 2) การเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน MNB มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม รวมทั้งเป็นการกระจายรายได้ (Diversification of Revenues) และเปิดโอกาสให้บริษัทก้าวสู่ธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มได้ในอนาคต นอกจากนี้ MNB เป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดที่ได้มาตรฐานและอยู่ระหว่างการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องในการผลิตเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ Cannabidiol หรือ CBD ซึ่งได้จากกัญชง โดยเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ CBD นั้น ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อการต่อยอดธุรกิจของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ CBD ได้ตามที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน MNB ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจด้านผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มในอนาคตของบริษัทได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในปี 2563 MNB ได้มีการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ และปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องดื่มให้ได้มาตรฐานสากล ทำให้ในปัจจุบัน MNB ได้รับการติดต่อจากลูกค้าจำนวนมากเพื่อให้อรับจ้างผลิตสินค้าในรูปแบบ OEM เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องดื่มในกลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มผสมวิตามิน รวมถึงเครื่องดื่มที่ผสม CBD ด้วย อีกทั้งขณะนี้ MNB กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตโรงงานเพิ่มเติมต่อกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับการผลิตอาหารเสริม ซึ่งภายหลังจากได้รับใบอนุญาตนี้แล้ว MNB จะสามารถผลิตสินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงามได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นในอนาคตอีกด้วย

### 13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท